



ธกส รักคุณ แบบ 2		
รายละเอียดผลิตภัณฑ์		
1.	ชื่อผลิตภัณฑ์	ธกส รักคุณ แบบ 2
2.	ประเภทผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต แบบคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิต ทูพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ
3.	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	เปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
4.	วัตถุประสงค์	- เพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับเกษตรกรและครอบครัว เกษตรกร กรณีสูญเสียชีวิต ทูพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวเกษตรกร - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร มีหลักประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.	กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ	- เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร - อายุ 5-70 ปีบริบูรณ์ - สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ - กรณีลูกค้า กลุ่มเปราะบาง หมายถึง ลูกค้าที่ธนาคารต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด ผู้ที่ไม่ใช่ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือตัดสินใจ อาทิ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ แนะนำให้มีญาติมาร่วมรับฟังรายละเอียดในระหว่างการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง
6.	ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง	- ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ครอบคลุมไม่มีเงินคืน กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้รับชำระผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ครบถ้วนและอนุมัติกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับตามวันที่และเวลาเดียวกันกับที่ธนาคารได้รับชำระผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตในใบรับชำระเงิน (BILL PAYMENT SLIP) ของกรมธรรม์ สิ้นสุดถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ครบ 1 ปี - สามารถส่งชำระต่อไปถัดไป ภายในวันครบรอบปีกรมธรรม์เพื่อรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์ และเมื่อธนาคารออกหลักฐานการรับชำระผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้แล้ว ถือว่าธนาคารตกลงต่ออายุสัญญากรมธรรม์ต่อเนื่องไปเท่าที่ระยะเวลาที่ขยายให้ ตัวอย่าง ผู้สมัครผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส รักคุณ ยื่นใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ และชำระเงินวันที่ 1 ม.ค. 64 เวลา 15.00 น. กรมธรรม์จะมีผลบังคับตั้งแต่ 15.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 64 และความคุ้มครองสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 เวลา 24.00 น.
7.	อัตราการส่งชำระฯ ขั้นต่ำสุดและสูงสุด	- อัตราการส่งชำระฯ ขั้นต่ำสุด สำหรับผู้สมัคร ธกส รักคุณ แบบ 2 เท่ากับ 399 บาท/ปี ต่อเงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท

ธกส รักคุณ มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต **ไม่ใช่** เงินฝาก เมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืน



ธกส รักคุณ แบบ 2		
รายละเอียดผลิตภัณฑ์		
		- อัตราการส่งชำระฯ ชั้นสูงสุด สำหรับผู้สมัคร ธกส รักคุณ แบบ 2 เท่ากับ 1,197 บาท/ปี ต่อเงินลงทุนสงเคราะห์ 300,000 บาท
8.	อัตราการส่งชำระฯ	399 บาท/ปี ต่อจำนวนเงินลงทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท
9.	จำนวนเงินลงทุนสงเคราะห์ตามวงเงินคุ้มครอง	จำนวนเงินลงทุนสงเคราะห์ตามวงเงินคุ้มครอง ธกส รักคุณ กรมธรรม์ละ 100,000 บาท และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ รับสมัครกรมธรรม์ ธกส รักคุณ ทุกแบบ รวมกัน (แบบ 1 และ แบบ 2) เงินลงทุนสงเคราะห์สูงสุดต่อรายไม่เกิน 300,000 บาท *หมายเหตุ หากส่งชำระผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส รักคุณ จนเป็นผลให้เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนสงเคราะห์ที่กำหนดข้างต้น ธนาคารจะให้ความคุ้มครองเฉพาะเงินลงทุนสงเคราะห์ 300,000 บาท โดยยึดถือวันเริ่มสัญญาของกรมธรรม์ตามลำดับ และคืนเงินที่ชำระแล้วทั้งหมดของกรมธรรม์ที่ไม่คุ้มครอง
10.	ความคุ้มครอง (หลัก)	กรณีผู้ฝากเงินสงเคราะห์ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ธนาคารจะจ่ายเงินผลประโยชน์ของกรมธรรม์นี้ตามจำนวนเงินลงทุนสงเคราะห์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี ดังนี้ (1) 100% สำหรับการเสียชีวิต (2) 100% สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (3) 100% สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง (4) 60% สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือหรือสำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสำหรับสายตาหนึ่งข้าง (5) 50% สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้ (6) 15% สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง (7) 25% สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ) (8) 10% สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ) (9) 10% สำหรับนิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ) (10) 8% สำหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ) (11) 4% สำหรับนิ้วชี้ (หนึ่งข้อ) (12) 5% สำหรับนิ้วอื่น ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ (13) 5% สำหรับนิ้วหัวแม่มือเท้า (14) 1% สำหรับนิ้วเท้าอื่น ๆ แต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือเท้า

ธกส รักคุณ มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต **ไม่ใช่** เงินฝาก เมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืน



ธกส รักคุณ แบบ 2	
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
	<p>(15) 10% สำหรับกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย</p> <p>ธนาคารจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้าโดยถาวรสิ้นเชิง ตามรายการที่ 7 ถึง 14 และไม่อาจเรียกกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 4 ได้ ธนาคารจะจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกัน แต่ไม่เกินจำนวนเงินทุนสงเคราะห์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์</p> <p>ในกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เหตุแห่งการทุพพลภาพทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องมิได้เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และความทุพพลภาพนั้นเป็นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วันนับแต่วันแรกของการทุพพลภาพ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้ฝากเงินสงเคราะห์สูญเสียอวัยวะตามรายการที่ 3 และแพทย์รับรองว่าผู้ฝากเงินสงเคราะห์เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตลอดไป</p> <p>ในกรณีผู้ฝากเงินสงเคราะห์เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาของปีกรมธรรม์แรก ธนาคารจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองเสียชีวิตตามรายการที่ 15 ให้ หากเสียชีวิตภายใน 90 วันนับแต่เริ่มต้นสัญญาครั้งแรกจะไม่มีสิทธิได้รับ โดยธนาคารจะจ่ายเงินฝากสงเคราะห์ที่ชำระไว้แล้วของรอบปีกรมธรรม์นั้นตามส่วน</p>
11.	<p>ความคุ้มครอง (พิเศษ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และการก่อการร้าย - ผู้ฝากเงินสงเคราะห์มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์ ที่ได้ส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์เป็นรายปีล่วงหน้าแล้วนั้น ธนาคารจะยังคงให้ความคุ้มครองต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองของปีนั้น ๆ และไม่สามารถส่งชำระต่อเนื่องเพื่อขอรับความคุ้มครองต่อได้ - เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีเข้ารับรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 300 บาท/วัน/จำนวนเงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท (สูงสุด 900 บาท/วัน/จำนวนเงินทุนสงเคราะห์ 300,000 บาท) ไม่เกิน 10 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 30 วันต่อปีกรมธรรม์ ซึ่งไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปยังปีกรมธรรม์ถัดไปได้
12.	<p>ระยะเวลารอคอย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีคุ้มครองอุบัติเหตุ ไม่มีระยะเวลารอคอย - กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย มีระยะเวลารอคอย 90 วัน หากเสียชีวิตเกินกว่า 90 วัน นับตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาของปีกรมธรรม์แรก ธนาคารจะจ่ายผลประโยชน์ 10% ของจำนวนเงินทุนสงเคราะห์ - กรณีกรมธรรม์มีความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องสำหรับกรมธรรม์ปีต่ออายุ ไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่
13.	<p>ระยะเวลาบอกเลิก/ยกเลิกกรมธรรม์/สิ้นสุดของสัญญาโดยอัตโนมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ ด้วยการส่งหนังสือบอกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์หรือข้อความทาง SMS ถึงผู้ฝากเงิน

ธกส รักคุณ มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต **ไม่ใช่** เงินฝาก เมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืน



ธกส รักคุณ แบบ 2	
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
	<p>สงเคราะห์ หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อธนาคารว่าผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่ได้กระทำโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับนี้</p> <p>- ผู้ฝากเงินสงเคราะห์มีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มต้นสัญญาครั้งแรกโดยแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือ ธนาคารจะจ่ายเงินฝากสงเคราะห์ที่ชำระไว้แล้วเต็มจำนวน หากใช้สิทธิขอยกเลิกเกินกว่า 30 วัน ธนาคารจะจ่ายเงินฝากสงเคราะห์ที่ชำระไว้แล้วของรอบปีกรมธรรม์นั้นตามส่วน แต่หากผู้ฝากเงินสงเคราะห์ได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้วบางส่วน ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะยังคงให้ความคุ้มครองต่อไป จนถึงสิ้นสุดปีกรมธรรม์นั้น</p> <p>- กรมธรรม์ฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัตินับแต่วันที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน แม้ภายหลังจะพ้นจากการจองจำก็ตาม ธนาคารจะคืนเงินฝากสงเคราะห์ที่ชำระไว้แล้วของรอบปีกรมธรรม์นั้นตามส่วนให้แก่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี</p>
14.	<p>ข้อยกเว้นความรับผิดชอบเงินไขกรมธรรม์</p> <p>กรมธรรม์ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การมีกรรมหรือการให้กำเนิดบุตรหรือการแท้งบุตร 2. การดำน้ำ การเข้าป่าล่าสัตว์ 3. การทำการแข่งขัน หรือการพนันขั้นต่อทุกชนิด หรือการแสดง หรือการเล่นผาดโผน 4. การโดยสารยานพาหนะใด ๆ ที่มีได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร 5. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยเจตนาของผู้รับประโยชน์ 6. การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นนั้น 7. การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ยาเสพติดให้โทษหรือสารเสพติดจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 8. ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท 9. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดเจ็บหัก หรือโรคคฉี่น้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 10. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความคุ้มครองและภายในระยะเวลาที่กำหนด



ธกส รักคุณ มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต **ไม่ใช่** เงินฝาก เมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าจะ**ไม่**ได้รับเงินคืน



ธกส รักคุณ แบบ 2		
รายละเอียดผลิตภัณฑ์		
		<p>ไว้ในกรมธรรม์นี้</p> <p>11. อาวุธนิวเคลียร์ หรือการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้ การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง</p> <p>12. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกบฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกบฏอัยการศึก การแข็งข้อ การก่อความวุ่นวาย การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงาน</p> <p>13. ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์กระทำคามผิดทางอาญาโดยเจตนา หรือก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก ขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม</p> <p>14. ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรือเป็นอาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือเยี่ยงสงครามหรือปราบปราม ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน ธนาคารจะคืนเงินฝากสงเคราะห์ที่รับชำระในปีกรมธรรม์นั้นตามส่วน</p>
15.	การส่งใบแจ้งชำระงวดถัดไป (ตามรอบปีกรมธรรม์)	<p>1. ธนาคารจัดส่งใบแจ้งชำระงวดถัดไป ทางไปรษณีย์ ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนด</p> <p>2. ธนาคารส่งข้อความแจ้งเตือน SMS 1 ครั้ง ก่อนถึงวันครบกำหนด 7 วัน</p>
16.	รูปแบบการชำระ	<p>ชำระงวดแรก</p> <p>1. ช่องทางภายในธนาคาร เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ ตามจำนวนที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ / BAAC Mobile / ATM / CDM</p> <p>2. ช่องทางภายนอกธนาคาร Mobile Banking ทุกธนาคาร</p> <p>ชำระงวดต่ออายุ</p> <p>1. หักบัญชี ตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ โดยนำเงินเต็มจำนวนที่กำหนดตามงวดส่งชำระเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์</p> <p>2. ช่องทางภายในธนาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - www.baac.or.th -> BAACLife Online -> รายการรอชำระเงิน -> ดาวน์โหลด QR Code / Barcode เพื่อนำไปชำระผ่าน Mobile Banking - Mobile Application : A Insure -> เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต -> รายการรอชำระเงิน -> ดาวน์โหลด QR Code / Barcode เพื่อนำไปชำระผ่าน Mobile Banking

ธกส รักคุณ มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต **ไม่ใช่** เงินฝาก เมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืน



ธกส รักคุณ แบบ 2	
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
	<ul style="list-style-type: none"> - เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ - BAAC Mobile (Mobile Banking ของ ธ.ก.ส.) - ตู้ ATM / CDM ธ.ก.ส. <p>3. ช่องทางภายนอกธนาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobile Banking ทุกธนาคาร - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านค้า 7-Eleven ทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียม) - ตู้เติมสบาย หรือ ตู้เติมสบายพลัสทั่วประเทศ (ยกเว้นตู้ที่อยู่หน้าร้านค้า 7-Eleven) (มีค่าธรรมเนียม) <p>การชำระล่าช้าเกินกว่าวันที่ครบกำหนด มีผลให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับ และความคุ้มครองสิ้นสุดทันที</p>
17.	<p>การต่ออายุกรมธรรม์กรณีขาดผลบังคับ</p> <p>ไม่สามารถขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ได้ ให้ดำเนินการยื่นใบคำขอฝากฯ เพื่อสมัครใหม่เท่านั้น</p>
18.	<p>เอกสารประกอบใบคำขอฝากเงิน สงเคราะห์</p> <p>1. กรณี อายุ 5 ปีบริบูรณ์ ถึง อายุต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง - บุคคลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน ลงนามรับรองในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ เป็นผู้ให้ความยินยอมในฐานะ บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม <p>2. กรณี อายุ 7 ปีบริบูรณ์ ถึง อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง - บุคคลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน ลงนามรับรองในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ เป็นผู้ให้ความยินยอมในฐานะ บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม <p>3. กรณี อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง <p>กรณีสมัคร แบบ Online ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 -70 ปีบริบูรณ์ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ก่อนทำการสมัคร เท่านั้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAACLife Online เข้าใช้งานที่ www.baac.or.th เลือก BAACLife Online หรือ https://lifeapp.inbaac.com โดยศึกษาเพิ่มเติมได้จาก QR Code <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>คู่มือฉบับย่อ (One Page)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>คู่มือฉบับเต็ม</p> </div> </div>

ธกส รักคุณ มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกันชีวิต **ไม่ใช่** เงินฝาก เมื่อครบกำหนดสัญญาลูกค้าจะไม่ได้รับเงินคืน



ธกส รักคุณ แบบ 2		
รายละเอียดผลิตภัณฑ์		
		<p>2. A Insure ดาวน์โหลด Mobile Application ที่ Play Store (Android) / App Store (iOS) -> ค้นหา A Insure -> ดาวน์โหลดและติดตั้ง และศึกษาเพิ่มเติมได้จาก QR Code</p> <div style="text-align: center;">  <p>คู่มือฉบับย่อ (One Page)</p> </div>
19.	การเวนคืนกรมธรรม์	- ไม่มี -
20.	การรับเงินตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จ	- ไม่มี -
21.	ส่วนงานที่รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์	<p>0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555</p> <p>ต่อ สำนักงานเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 6436-8 6502-7 8027-33 และ 8046</p>

หมายเหตุ ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์